

วันที่แจ้ง: 00/00/0000

ชื่อผู้ขอ
ที่อยู่ผู้ขอ
เมือง แคลิฟอร์เนีย รหัสไปรษณีย์

หนังสือแจ้งข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนสำหรับงาน

คุณยื่นคำขอรับเงินประกันการว่างงาน (UI) สำเร็จแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์รับสวัสดิการ UI คุณต้องขึ้นทะเบียนสำหรับงาน โดยใช้ CalJOBSSM ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ของแคลิฟอร์เนียสำหรับการแลกเปลี่ยนแรงงาน

สำคัญ: ถ้าไม่ขึ้นทะเบียนและอัปเดตประวัติการศึกษาและการทำงานของคุณใน CalJOBS อาจส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิ์ของคุณในการรับสวัสดิการ UI

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ ขอให้คุณขึ้นทะเบียนใน CalJOBS และใส่ประวัติการศึกษาและการทำงานของคุณเข้าไปในโปรไฟล์ของคุณ ภายใน 21 วัน นับจากวันที่ของหนังสือแจ้งฉบับนี้ ถ้าคุณมีบัญชี CalJOBS อยู่แล้ว คุณจะต้องอัปเดตข้อมูลการขึ้นทะเบียนและประวัติการทำงานของคุณ การขึ้นทะเบียนตามกำหนดเวลาและการใส่ประวัติการศึกษาและการทำงานลงใน CalJOBS จะช่วยให้คุณมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการ UI

ถ้าคุณไม่เคยใช้ CalJOBS มาก่อน EDD ได้เริ่มกระบวนการขึ้นทะเบียนล่วงหน้าให้คุณแล้ว ในการขึ้นทะเบียน โปรดล็อกอินที่ CalJOBS (caljobs.ca.gov) การขึ้นทะเบียนล่วงหน้าของคุณใช้นามสกุลเต็มของคุณ อักษรตัวแรกของชื่อตัวของคุณ และเลขสี่ตัวสุดท้ายของหมายเลขประกันสังคม (SSN) ของคุณ รหัสผ่านของคุณคือ เลขสองหลักที่เป็นวันที่คุณเกิด เลขสองหลักที่เป็นเดือนเกิดของคุณ และเลขสี่ตัวสุดท้ายของ SSN

ตัวอย่าง: คนชื่อ Jane Smith เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม และเลขสี่ตัวสุดท้ายของ SSN คือ 1234:

ชื่อผู้ใช้: Smithj1234
รหัสผ่าน: 04071234

โปรดอย่าลืมใช้ข้อมูลของคุณเอง เมื่อคุณล็อกอินเข้าสู่ CalJOBS เมื่อคุณล็อกอินเข้าไปเป็นครั้งแรกโดยใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนล่วงหน้าดังกล่าว คุณจะได้รับการขอให้เปลี่ยนรหัสผ่านชั่วคราวของคุณ ถ้าคุณไม่สามารถล็อกอินเข้าไปได้ ต้องการความช่วยเหลือ หรือไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ โปรดติดต่อศูนย์งานแห่งแคลิฟอร์เนียของอเมริกา (America's Job Center of CaliforniaSM (AJCC)) ในห้องที่คุณอยู่ AJCC แต่ละแห่งมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือคุณในการหางานและความต้องการในการฝึกอบรม

ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของ AJCC ในห้องที่คุณอยู่คือ:

ศูนย์งานแห่งแคลิฟอร์เนียของอเมริกาในห้องที่คุณอยู่
0000 อ.เมน
เมือง แคลิฟอร์เนีย รหัสไปรษณีย์
000-00-0000

ใน CalJOBS คุณสามารถสร้างเรซูเม่ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างที่ขึ้นทะเบียนแล้วสามารถดูได้ คุณยังสามารถดูงานหลากหลายที่เปิดรับสมัคร และสมัครงานได้ทั่วแคลิฟอร์เนีย คุณสามารถตั้ง "ผู้สรรหาบุคลากรทางออนไลน์" ในส่วนบริการผู้หางาน เพื่อแจ้งให้คุณทราบโดยอัตโนมัติทางอีเมล เมื่อมีการประกาศรับสมัครงานใหม่ที่ตรงกับทักษะและความต้องการของคุณ

EDD ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง/โปรแกรมที่ให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน เป็นหุ้นส่วนหนึ่งในเอกสารฉบับนี้ มีเครื่องมือช่วยและบริการสำหรับผู้มีความบกพร่องทางประสาทสัมผัสให้แก่บุคคลทุพพลภาพ ถ้าต้องการขอบริการ ความช่วยเหลือ และ/หรือรูปแบบอื่น ต้องโทรศัพท์ไปที่หมายเลขช่างต้น (เสียง) หรือ TTY 1-800-815-9387